

คู่มือออนไลน์

(17 พฤศจิกายน 2561)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่ต้องระวัง เพื่อน หรือ บุคคลใกล้ชิดทำให้เดือดร้อน

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ก่อนอื่นต้องขอภัยที่ขาดหายไปสองสัปดาห์ เพราะผมต้องเดินทางไปอียิปต์ในช่วงเวลาดังกล่าว และไม่สะดวกที่จะตอบจดหมาย

สัปดาห์นี้เป็นคิวพยากรณ์ของคุณชลากร เกิดวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2522 เวลา 07.11 น. จังหวัดบุรีรัมย์ เพศชาย

คุณชลากร ถามมา 3 ข้อ คำถามแรก อาชีพของผมจะก้าวหน้าได้สูงมากแค่ไหน ผมทำงานเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ

ดวงชะตาในเรื่องอาชีพการงานของคุณ ค่อนข้างจะกำกวมกันพอสมควร ระหว่างงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร งานที่ต้องติดต่อสื่อสาร งานสอนหนังสือ เหล่านี้เป็นต้น กับงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิเศษ งานเสี่ยงภัย และงานที่มักจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เป็นต้น

ไม่ว่าคุณจะทำงานแบบไหนอยู่ ก็ขอบอกว่า คุณสามารถทำงานได้ทั้งสองแบบครับ

อาชีพของคุณจะก้าวหน้าได้สูงแค่ไหน ก็ขอบอกว่า การงานก็ดี เพราะเจ้าภพเป็นอูจจ์ แต่การเป็นอูจจ์ก็เชื่อว่าดีที่ยืนถาวร เพราะดาวอูจจ์จะทำให้ดวงชะตาขึ้นเร็ว แต่ก็ลงเร็วด้วย

นอกจากนี้ ในยามที่โชคดี คุณก็มักจะถูกลดาวเสาร์(๗)เข้ามาทำร้าย ทำให้ดวงชะตาค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่เสมอ

ฉะนั้น หากการงานดีในช่วงใด ก็ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ห้ามชะล่าใจ หรือประมาทเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้านายของคุณเองก็ดูเหมือนว่า จะดีบ้าง ไม่ดีบ้างต่อคุณเหมือนกัน

เคราะห์หามยามร้าย จะทำให้เกิดปัญหาให้กับคุณได้

คำถามที่สอง ผมเคยแต่งงานมาแล้ว และเลิกกับภรรยาแล้ว ในอนาคตจะมีโอกาสได้เจอคนรักอีกมั๊ยครับ

เนื่องจากโดยพื้นฐาน คุณเป็นคนช่างคิด บางครั้งก็ออกไปในทางแนวคิดแปลกๆ บางครั้งก็กลายเป็นเครียด การพูดการจาของคุณก็ค่อนข้างจะตรงจนเกินไป จนอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนไม่ถนอมน้ำใจเขาเลย

ประกอบกับการเป็นคนที่มีเชื้ออะไรง่าย เป็นคนจิตใจรักสันโดษ มีโลกส่วนตัวสูง แม้ว่าอาจจะไม่รุนแรงมากนักก็ตาม สิ่งเหล่านี้มีส่วนทำให้ชีวิตคู่ของคุณมีอุปสรรคได้

นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวัง และปรับตัว หากคิดจะมีคู่ในอนาคตข้างหน้า

ช่วงเวลาที่คุณจะมีคนที่อาจจะใช่เข้ามาก็คือ ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2564 ถึงกลางปีพ.ศ. 2565 ครับ

คำถามสุดท้าย สุขภาพของผมในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างครับ

สุขภาพของคุณที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหืดหอบ โรคภูมิแพ้ หากคุณสูบบุหรี่ ก็ขอแนะนำให้เลิกเสีย และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำครับ

นอกจากนี้ ยังมีโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เอ็น และ กระดูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ กล้ามเนื้อตรงบ่า ไหล่ลงมาถึงแขน บั้นเอว ควรจะหาวิธีบริหารร่างกายของกล้ามเนื้อส่วนนี้มาบริหารร่างกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ก็คงจะพอช่วยรักษาสภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอาไว้ได้

และที่ต้องเตือนเป็นข้อสุดท้ายก็คือ ให้ระวังการถูกคนอื่นน้อใจ หรือสูญเสียอย่างไม่คาดคิด ดังนั้น การให้คนอื่นยืมเงิน การเล่นแชร์ การค้ำประกันเงินกู้ของคนอื่น เหล่านี้ห้ามทำเด็ดขาด ไม่เช่นนั้น คุณจะเดือดร้อน

รวมถึงการทำเอกสารสัญญาใดๆ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องอ่านสัญญาอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะจะเซ็นสัญญาใดๆลงไป

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ชลากร ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมไม่มีคิวพยากรณ์เหลือตกค้างอยู่เลย หากท่านผู้อ่านสนใจจะให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็รีบส่งเข้ามานะ ผมจะพยากรณ์ให้ในสัปดาห์ถัดไปครับ

ท่านที่สนใจจะซื้อไปอ่านคอลัมน์ “คูดวงออนไลน์” ที่อัพโหลดเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.whiteelephanttravel.co.th แล้วไปที่ Blog และ “คูดวงออนไลน์” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ

